

## **THÔNG BÁO**

### **Kết luận của đồng chí Đỗ Tâm Hiền, Chủ tịch UBND thị xã tại buổi làm việc với Phòng Tài chính - Kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong năm 2023**

Ngày 16/5/2023, tại Phòng họp số 1 UBND thị xã, đồng chí Đỗ Tâm Hiền - Chủ tịch UBND thị xã đã chủ trì buổi làm việc với tập thể lãnh đạo và công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã về thực hiện nhiệm vụ 04 tháng đầu năm và kế hoạch thực hiện trong năm 2023 của Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã. Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ, Kho bạc Nhà nước Đức Phổ; Cơ quan Tổ chức - Nội vụ thị xã, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Kinh tế, Văn phòng HĐND và UBND, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất; tập thể lãnh đạo và công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã.

Sau khi nghe Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch báo cáo; ý kiến thảo luận của thành phần dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND thị xã kết luận như sau:

#### **I. Về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian vừa qua:**

Trong thời gian qua, tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, cơ bản thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao; trong đó đã thực hiện tốt nhiệm vụ làm đầu mối tổng hợp, tích cực trong công tác tham mưu tổ chức, điều hành các hoạt động kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, kế hoạch và đầu tư đạt được một số kết quả tích cực. Kết quả này được thể hiện thông qua các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội trong năm 2022 cũng như kết quả thực hiện nhiệm vụ 4 tháng đầu năm 2023 của thị xã.

Nhìn chung, tập thể lãnh đạo, công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã có sự đoàn kết, thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, bên cạnh đó vẫn còn một số điểm tồn tại, hạn chế cần khắc phục: Công tác tổng hợp, tham mưu báo cáo còn chậm, chưa kịp thời (đặc biệt là các nhiệm vụ do UBND tỉnh giao cũng như công tác phối hợp với các sở, ngành tỉnh nhằm giải quyết các nội dung của thị xã); công tác tham mưu tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất trong các tháng đầu năm 2023 chưa đạt theo các mốc thời gian đề ra; giải ngân, xử lý nợ đọng chưa đảm bảo, tiến độ giải ngân đạt thấp, nợ đọng tăng; chưa thường xuyên đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác thu ngân sách, quản lý tài sản công, kiểm tra, giám sát hướng dẫn các đơn vị về nghiệp vụ chuyên môn.

## **II. Các nhiệm vụ trọng tâm đối với Phòng Tài chính - Kế hoạch trong thời gian đến**

**1.** Tập thể lãnh đạo và công chức Phòng Tài chính - Kế hoạch, nhất là đồng chí Trưởng phòng cần xác định rõ từng nhiệm vụ của Phòng, đặc biệt là công tác tham mưu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội mà Phòng được giao kiểm soát, làm đầu mối chính; qua đó cần có sự phân công, phân nhiệm, quyền hạn từ lãnh đạo đến chuyên viên, xây dựng một bộ máy hoạt động hiệu quả, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của cơ quan; không ngừng nghiên cứu, nâng cao năng lực chuyên môn, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ cho Phòng cũng như cho thị xã trong thời gian đến; thực hiện tốt hơn nữa công tác phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan, đồng thời cần tích cực tham vấn các sở, ngành, đặc biệt là Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư đối với các nội dung còn khó khăn, vướng mắc.

**2.** Thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu UBND thị xã đối với công tác quản lý, điều hành tài chính - ngân sách; đảm bảo công tác điều hành đúng quy định của pháp luật về ngân sách; trên cơ sở đó lập dự toán thu, chi ngân sách đảm bảo thời gian, chất lượng và đúng quy định của pháp luật; quản lý tốt các nguồn vốn được phân bổ và thực hiện đảm bảo công tác quyết toán thu chi ngân sách nhà nước.

Tập trung phối hợp với Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp về thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tham mưu UBND thị xã chỉ đạo tiếp tục tăng cường kỷ luật tài chính, quản lý thu, chống thất thu và nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu đề ra.

Tham mưu quản lý chặt chẽ, tiết kiệm chi ngân sách; kịp thời điều chỉnh kế hoạch chi phù hợp với điều kiện thực tế, ưu tiên cho các nhiệm vụ cấp thiết và đảm bảo cho yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. Trong quá trình thực hiện chủ động giao dự toán cho các đơn vị, trường hợp vướng mắc thì kịp thời hướng dẫn, điều chỉnh, đảm bảo đáp ứng nhu cầu phát triển và việc thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương.

**3.** Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát các nguồn vốn trong năm 2023 và các năm tiếp theo để điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn đảm bảo phù hợp với điều kiện của thị xã; trong đó ưu tiên các công trình trọng tâm, trọng điểm, có yêu cầu cấp thiết phục vụ nhiệm vụ đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội cũng như đảm bảo phục vụ nhu cầu cấp thiết của Nhân dân.

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hoàn thành kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023; ưu tiên giải ngân các nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh, các nguồn vốn phân cấp. Bên cạnh đó, chủ động cân đối, dự kiến nguồn vốn để tham mưu, đề xuất UBND thị xã đối với các dự án chưa khởi công; đảm bảo cần phải có kế hoạch cụ thể, sự ứng biến linh hoạt, phù hợp, đúng quy định.

Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan, đặc biệt là UBND các xã, phường trong việc xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản; yêu cầu các Chủ đầu

tư, các xã, phường có trách nhiệm tập trung hoàn thành trả nợ trước khi tiếp tục được đầu tư xây dựng mới; chú ý đến việc xử lý, khắc phục nợ đọng xây dựng cơ bản trong chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.

**4.** Thực hiện tốt công tác tham mưu quản lý tài sản công trên địa bàn thị xã theo phân cấp; đảm bảo các điều kiện để tham mưu UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo đối với việc quản lý, sử dụng tài sản công của các cơ quan, đơn vị, địa phương; có kế hoạch thành lập các đoàn kiểm tra, tổ kiểm tra về công tác quản lý tài sản công trên địa bàn.

Thông nhất giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã thực hiện mua sắm tập trung trên cơ sở nhu cầu của các cơ quan, đơn vị và tiêu chuẩn, quy chuẩn của từng loại thiết bị (định kỳ hoặc đột xuất); tham mưu UBND thị xã chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch mua sắm tập trung trong năm 2023; chú ý đảm bảo thiết bị giảng dạy cho các trường trên địa bàn thị xã khi bắt đầu năm học mới 2023 - 2024.

**5.** Bám sát, tham mưu tổ chức thực hiện đảm bảo Quyết định số 904/QĐ-UBND ngày 01/3/2023 của UBND thị xã nhằm thực hiện hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất trong năm 2023; trong đó cần tích cực phối hợp, tham vấn ý kiến các sở, ban, ngành trong công tác xác định giá đất; trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc thì kịp thời tham mưu UBND thị xã tham vấn ý kiến của các sở, ban, ngành liên quan.

**6.** Theo dõi, tham mưu chính trong thực hiện kết luận kiểm toán, thanh tra; trong đó cần chú ý đến Kết luận Thanh tra số 13/KLTT-SKHĐT ngày 12/01/2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư (liên quan đến việc quản lý, thực hiện các dự án, bố trí vốn đối ứng và tình hình nợ đọng xây dựng cơ bản các công trình thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Đức Phổ giai đoạn 2016 - 2020); tham mưu UBND thị xã xây dựng Phương án tổ chức thực hiện và có báo cáo đảm bảo quy định.

**7.** Thực hiện đảm bảo trình tự, thủ tục đối với việc cung cấp dịch vụ công mức độ 4 đối với thủ tục đăng ký kinh doanh cho các hộ gia đình, cá nhân và các hợp tác xã; thường xuyên trao đổi thông tin, phối hợp tốt với Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ trong việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến cũng như cung cấp thông tin phục vụ công tác thu thuế.

**8.** Tăng cường chất lượng xây dựng các báo cáo, nhất là các báo cáo tổng hợp, báo cáo chuyên ngành của UBND thị xã phục vụ các Hội nghị của cấp ủy, kỳ họp HĐND thị xã; trước mắt là kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã lần thứ XXI; thực hiện đảm bảo chế độ thông tin báo cáo định kỳ và đột xuất về tài chính, ngân sách, đầu tư, giá thị trường cho UBND thị xã và Sở Tài chính theo quy định.

**9.** Tiếp thu ý kiến tham gia của các thành phần tại cuộc họp trong quá trình thực hiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

### **III. Đối với các cơ quan, đơn vị liên quan:**

**1.** Đề nghị Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tiếp tục tích cực phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trong công tác thu ngân sách; hoàn thành

công tác thu ngân sách đảm bảo hiệu quả, đúng quy định.

**2.** Đề nghị Kho bạc Nhà nước Đức Phổ phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch đẩy nhanh việc thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công; thực hiện đảm bảo công tác kiểm soát, thanh toán, chi trả các khoản chi ngân sách nhà nước trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

**3.** Phòng Kinh tế: Tiếp tục theo dõi, tham mưu, đề xuất xử lý các xác tàu trên đầm Nước Mặn. Tham mưu báo cáo các nội dung liên quan đến Dự án trồng cây xanh Núi Giàng. Đối với các Đoàn kiểm tra (do Phòng Kinh tế là cơ quan thường trực) xem xét, mời thành viên Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tham dự; trên cơ sở đó lồng ghép thực hiện công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách thuế; đồng thời, tích cực tham gia vào thành phần các đoàn do Chi cục Thuế khu vực Đức Phổ - Ba Tơ tổ chức khi có đề nghị.

**4.** Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất: Đẩy nhanh công tác giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo tiến độ đề ra; tập trung xử lý công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với các công trình, dự án được giao làm nhiệm vụ bồi thường; khẩn trương tổ chức đấu giá các quỹ đất theo kế hoạch đề ra; phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất điều chỉnh danh mục đầu tư công; thực hiện đảm bảo nhiệm vụ mua sắm tập trung của thị xã.

**5.** Phòng Giáo dục và Đào tạo: Khẩn trương báo cáo nhu cầu sửa chữa, mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy phục vụ năm học mới 2023 - 2024.

**6.** Phòng Quản lý đô thị: Tiếp tục nhập dữ liệu theo đúng quy định; chủ động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch trong việc thực hiện các nội dung liên quan đến công tác lập quy hoạch, nhất là đảm bảo kinh phí tổ chức thực hiện.

**7.** Cơ quan Tổ chức - Nội vụ: Nghiên cứu phương án bố trí, phân bổ biên chế bổ sung cho Phòng Tài chính - Kế hoạch; tổ chức làm việc với các cơ quan liên quan, trên cơ sở đó tham mưu, đề xuất UBND thị xã xem xét, quyết định.

Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã, yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương, nghiêm túc thực hiện./.

**Nơi nhận:**

- TT Thị ủy (báo cáo);
- TT HĐND thị xã (báo cáo);
- CT, các PCT UBND thị xã;
- Các thành phần tham dự;
- VP HĐND&UBND: C, PC, CV<sub>(Q, Th)</sub>;
- Lưu: VT, VP<sub>TBThuận10</sub>.

**TL. CHỦ TỊCH  
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

**Trần Duy Khánh**